
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2557 ครั้งท่ี 1 

วันที่  15 สิงหาคม  2557   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
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นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
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ผูขาดประชุม 

         :  ไมมี 
 

ผูลาประชุม 

         :  ไมมี 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตร ี
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตร ี
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
7. นายนิติกร  เมียนแกว   นายชางโยธา 
8. นายนิรุตติ์  มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
9. นางสาวมยุรี   สรหงษ   หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา รักษาการ ผอ.กอง

การศึกษา 
10. นางศรีสุวรรณ  สุขเจริญ   นักวิชาการพัสด ุ
11. นายสมเกียรติ์  หลานหลาย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

ผูเขารับฟงการประชุม 
      :   ไมมี 

 



เปดประชุม เวลา 09.30  น. 
 

ประธานสภาฯ               
 

: 
 

กลาวเปดการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 

: 
 
: 
 

ในวันนี้ นางสาวอรทัย  แกวลูก จะทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  
 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2557 
ประธานสภาฯ          
 
นายวินัส  ชุมบุตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม     
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอเพิ่มเติมขอความ ในหนาที่ 5 วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2557 ของกองการศึกษา  คือขอความ “ขอสอบถามกองชาง เรื่องการ
ประมาณการราคากลางของวัสดุอุปกรณไฟฟา กระผมเห็นวามีราคาแพงเกิน จึงขอทราบ
รายละเอียดในการกําหนดราคากลาง วาใชหลักการอยางไร ใครเปนผูกําหนด ทําไมจึงมีราคา
แพงกวาทองตลาดมาก”  และขอแกไขเพิ่มเติมขอความในหนาที่ 6 ในวาระที่ 4.4 ขอความ
เห็นชอบให บริษัทเอ็นริช  คอนซันแตนท  จํากัด ดําเนินงานศึกษาโครงการกอสรางทางเลี่ยง
เมืองกระบี่ ฯ จากประโยคที่วา “ตามนโยบายถนนเล็กเปนถนนใหญ ” แกไขเปน “ตามที่
โครงการที่จะพัฒนาในเรื่องการทองเที่ยวของ 5 จังหวัดอันดามัน เพื่อจะทําใหการคมนาคม
สะดวก คือจะมีการจะตัดถนนเลี่ยงเมือง” 
 
ขอแกไขเพิ่มเติมขอความที่กระผมไดกลาวไว  ในหนาที่ 6 วาระ 4.4  จากประโยคที่วา 
“จังหวัดกระบี่เราเองก็เริ่มแออัดแลวในการใชเสนทาง” แกไขเปน “จังหวัดกระบี่รถยนตก็เริ่ม
แออัดแลวในการใชเสนทาง” และในหนาที่ 11 บรรทัดที่ 7 จากประโยคที่วา “ผูใหญบานหมู
ที่ 10 เกิดความนอยใจ” แกไขเปน “ผูใหญบานหมูที่ 9 เกิดความนอยใจ” และในหนาที่ 11  
บรรทัดที่ 26 จากประโยคที่วา “ชวงนี้เขาสูหนาฝนแลว ขอฝากปญหานี้ดวย” แกไขเปน 
“ชวงนี้เขาสูหนาฝนแลว ใหชวยดูแลทั้งตําบล” 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติม  ขอความตามที่ นายวินัส  ชุมบุตร และ           
นายเจริญศักดิ์ เองฉวน ไดเสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามที่ นายวินัส  ชุมบุตร และนายเจริญศักดิ์ เองฉวน 
ไดเสนอมาดวยมติเปน  เอกฉันท 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเตมิอีกบางหรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  เพิ่มอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยวิสามญั สมยั
ที่ 1 ประจําป พ.ศ.2557  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท 



 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
(วาระรับหลักการ) 
 

นางสาวอรทัย   แกวลูก 
 

: 
 

ขอช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 45  ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา
ทองถิ่น จะตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นสามารถอนุมัติพิจาณาทั้งสาม
วาระรวดเดียวก็ได วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
และในการพิจารณาวาระที่ 2 ใหเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 
นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ขอ 47 ในการพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นพิจารณาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ
และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะ
อภิปรายหามมิใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกันยารัตน นะบตุร 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล หวังกอ 
 

: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 

ตามที่ทุกทานไดรับเอกสารรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ไปแลวนั้น  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายในประเด็นใดบาง 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ถือเปนหัวใจหลักของ
ประชาชน เปนความหวังของพี่นองทุกๆป พวกเราทุกคนก็มีอํานาจหนาที่ แตเทศบัญญัตินี้ได
เสนอมาจากฝายบริหารที่จะจัดสรรงบประมาณ โครงการตางๆ และฝายสภาฯก็ตองตรวจสอบ
ดูแล ตามที่พี่นองไดเสนอมาในตอนทําประชาคมหมูบาน สิ่งที่ประชาชนตองการมากที่สุดก็คือ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ในเรื่องของรายจายหลัก รายจายประจําของกองการตางๆนั้น ชาวบาน
ก็คงไมสนใจรายละเอียด แตที่ชาวบานสอบถามอยูตลอดก็ในเรื่องโครงการตางๆ ในตําบลวา
หมูบานใดมีโครงการอะไรบาง ตําบลกระบี่นอยมีพื้นที่กวางมาก งบประมาณก็มีอยางจํากัด แต
ทั้งนี้ในการจัดทําเทศบัญญัติก็ควรจะกระจายงบประมาณตามความจําเปนของประชน ตาม
ความเหมาะสม เมื่อพี่นองประชาชนสอบถามมา  ฝายบริหารสามารถชี้แจงตอชาวบานได  
สวนฝายสภาฯ ก็ชี้แจงไดเพียงเบื้องตนเทานั้น คงตอบคําถามแทนฝายบริหารทั้งหมดคงไมได 
กระผมก็ขอฝากแนวทางการจัดทําเทศบัญญัติไวเทานี้  
 
อยากจะฝากในเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรใหกับมัสยิดตางๆ นั้นเยอะพอสมควร แตทําไมวดั
โพธิ์เรียงจึงไมไดรับการจัดสรรงบฯเลย ขอฝากฝายบริหารชวยพิจารณาดวย 
 
กระผมก็ขอเสริมอีกนิด คือวัดถํ้าเสือก็ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณเชนกัน เราควรดูแลให
เทาเทียมกัน เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ.2558 จากที่ไดดูมาแลว กระผมคิดวาเรื่อง
อะไรที่ไมสําคัญก็ควรตัดออกไปบาง แลวนํางบประมาณเหลานั้นมาทําในสิ่งอื่นๆที่จําเปนไดอีก 
กระผมเองก็เห็นใจฝายบริหารเพราะงบประมาณที่มีอยางจํากัด คงไมสามารถจัดสรรใหตามความ
ตองการของพี่นองไดทั้งหมด  ยังไงแลวก็อยากฝากใหทําโครงการที่เรงดวน หรือปญหาที่ชาวบาน
เดือดรอนกอน 

 
ในรายละเอียดตางๆ ที่ทางทานสมาชิกสภาฯ ไดพูดกระผมเองก็เขาใจ อยากบอกวาปนี้งบประมาณ
ของเรามีนอยมาก ในการจัดทําเทศบัญญัติกระผมเองไดปรึกษากับฝายบริหาร ทานปลัดเทศบาล  



 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายยงยุธ บุญทองแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกันยารัตน นะบตุร 
 
 
 
 
 
นายยงยุธ บุญทองแกว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ในการจัดสรรงบประมาณ เราเองก็มีบุคลากรเพิ่มขึ้นจากการที่ไดยกฐานะ
เปนเทศบาล ในสวนโครงการตางๆที่กองชางไดลงสํารวจประมาณ 20 กวาโครงการ จําเปนตองตัด
ใหเหลือเพียง 12 โครงการ เนื่องจากงบประมาณไมพอจริงๆ เมื่อมีงบประมาณจากสวนกลางลงมา
เราจะประชุมกันอีกครั้งในเรื่องรายจายเพิ่มเติม สวนในเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรใหกับมัสยิด
ตางๆ ในปนี้ก็จัดสรรใหนอยกวาปที่แลว โครงการตางๆ ก็จําเปนตองตัดงบฯ ไมวาจะเปนงานเมาวลิด
กลาง กีฬาเทศบาลฯ การศึกษาดูงาน  หลายๆโครงการ ในเรื่องของคาใชจายในสํานักงานก็ใหทาน
ปลัดชวยดู ในเรื่องของการจัดสรรงบฯใหแกวัดทานรองนายก ยงยุธ บุญทองแกว จะชี้แจงใหทุกทาน
ทราบอีกครั้ง  
 

ตามที่ทานรองนายกไดพูดถึงเรื่องการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม หลังจากการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558 ถาหากมีการจัดทํากระผมเองก็ขอฝาก
ปญหาที่ทางชาวบานไดเสนอมา ซึ่งมีความจําเปนเชนกัน คือการซอมแซมเมรุเผาศพไรมลพิษที่
เทศบาลสรางใหกับวัดโพธิ์เรียง เพราะตอนนี้เมรุเดิมของวัดโพธิ์เรียงก็มีปญหาอยู เวลาเผาศพ
ควันจะระบายออกทางดานขาง ถาหากเมรุเดิมของวัดใชไมไดเมื่อไหร  จะไดใชเมรุของ
เทศบาลแทน เพราะในเรื่องความตายนั้นไมแนนอน วัดโพธิ์เรียงก็เปนศูนยกลางของตําบล    
ถาเมรุใชการไมไดเลยจะเกิดปญหาแนนอน กระผมเองก็ไดพูดคุยกับทานรองนายกไปบางแลว 
วาถาหากจะซอมก็ตองใชงบประมาณ ประมาณเกาแสนกวาบาท หรือถาหากสามารถตัดงบ
อื่นๆมาเพื่อซอมแซมกอนก็ได เพราะมีความจําเปนมาก เรื่องที่ 2 คือเรื่องไฟฟาสาธารณะจาก
ที่ดูในรางเทศบัญญัติ ไมมี ม.6  ม.9  ม.10 ซึ่งเปนถนนสายหลัก ผมเองก็หวังวาถาหากมีการ
จัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม ก็นาจะดําเนินการในเรื่องนี้ดวย ก็ขอฝากไวทั้งสองเรื่อง 
โดยเฉพาะเรื่องเมรุวัดโพธิ์เรียง 
 
ขอช้ีแจงเรื่องของเมรุวัดโพธิ์เรียง ที่ไมมีในรางเทศบัญญัติเพราะงบประมาณมีจํากัด ปญหานี้
เทศบาลก็ไมไดละเลย ตอนนี้ก็รองบเพิ่มเติมที่จะเขามาในเดือนตุลาคม กระผมเองก็ได
สอบถามในการประมาณการราคาในการซอมก็ประมาณ เกาแสนกวาบาทในสวนของตัวเมรุ
ใหมรวมไปถึงชวงที่ตอกับตัวเมรุเกาอีกประมาณสามแสนกวาบาท ในสวนของตัวเมรุเกาซึงเปน
ของทางวัดเราเองก็ตองปรึกษากับทางคณะกรรมการวัดเพื่อใหวัดชวยเหลือบางเพราะเราไม
สามารถอุดหนุนใหได อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเงินอุดหนุนของวัดโพธิ์เรียง ปนี้ไดใหงบในการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมภาคฤดูรอน จํานวน 40,000  บาท และงบโครงการพระเพณี
สารทเดือนสิบ 20,000 บาท ซึ่งใหกับทุกวัด แตทั้งสองโครงการจะดําเนินการรวมกันที่วัด
สุวรรณธาราราม โครงการวันมาฑบูชารําลึกเราก็เพิ่มงบประมาณจากเดิมเปน 100,000  
บาท และก็มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูราน ก็ไดตั้งไว 100,000  บาท โดยไมไดปรับ
ลดแตอยางใด ก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความเปนหวงเปนใย 

 
ในรางเทศบัญญัติไดระบุเปนลายลักษณอักษรวาอุดหนุนใหแกวัดสุวรรณธาราราม 40,000 
บาท แตทานบอกวางบดังกลาวจะเปนงบของวัดโพธิ์เรียงดวย แลวทําไมไมระบุใหชัดเจนวา 
เปนงบประมาณของวัดโพธ์ิเรียง 20,000 บาท และวัดสุวรรณธาราราม 20,000 บาท นาจะ
ดีกวา ไมทราบวาจะไดหรือไม เพราะถาระบุตามรางเทศบัญญัตินั้นหมายถึงงบประมาณเปน
ของวัดสุวรรณธารารามแหงเดียว 
 
ที่ไมไดแตกยอยออกไปนั้นก็เพราะวา ไดเห็นศักยภาพในการจัดการอบรมจริยธรรมของวัด
สุวรรณฯ โดยการนําของเจาอาวาส ทานมีศักยภาพ สามารถจะรวมคนในตําบลและในสวน
ของวัดโพธิ์เรียง ใหไปรวมกันเปนจุดเดียวจึงตังงบฯตัวนี้ แตตอไปถาหากทางวัดโพธิ์เรียง



 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม     

 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 

 

 

 

 
 
: 
 
 
 
 
 
 

: 
 
: 

 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 

: 

 
 

สามารถที่จะดําเนินการเองไดก็สามารถพูดคุยกับทางวัดสุวรรณธารารามไดคงไมมีปญหาอะไร 
แตในตอนน้ีก็ขอตั้งงบประมาณไวเปนจุดเดียวกอน 
 
เรื่องนี้กระผมคิดวาฝายบริหารเองก็ไมสามารถจะตั้งงบประมาณขึ้นมาลอยๆได ทางวัดตองมี
การเสนอหรือเขียนโครงการเขามาเทศบาลจึงจะจัดสรรงบประมาณให ทางคณะกรรมการวัด
แตละวัดควรที่จะเขียนโครงการเขามา ถาเสนอมาแลวแตทางฝายบริหารไมจัดสรรใหก็คอยวา
กันไปแตทั้งนี้ก็เปนดุลยพินิจของฝายบริหาร ในคราวตอไปก็อยากขอใหวัดตางๆไดนําเสนอ
โครงการตางๆที่ทางวัดดําเนินการอยูทุกปเขามายังเทศบาล สวนเรื่องที่จะใหหรือไมนั้นเราคอย
มาอภิปรายกันอีกทีวาเพราะอะไรที่ไมอุดหนุน เงินไมพอหรืออยางไร  
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายในประเด็นใดเพิ่มเตมิอีกบางหรือไม 

 
ไมมีผูใดอภิปรายเพิม่อีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2558 หรือไม  
 
ที่ประชุมมีมติ รับหลักการดวยมติเปนเอกฉันท 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2558 
 
การเลือกคณะกรรมการแปลญัตติรางเทศบัญญัติฯ อันดับแรกใหที่ประชุมหารือวาจะเลือก
คณะกรรมการจํานวนกี่คน ซึ่งคณะกรรมการจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน      
7 คน ขั้นตอนการคัดเลือกตามขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่น
เสนอช่ือ จะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา 2 คน สวนในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่น
เปนผูเสนอ นั้นไมตองมีผูรับรอง 
 
ขอหารือวาที่ประชุมจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ.2558  จํานวนกี่คน 
 
มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2558 
จํานวน 3 คน 
 
ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือที่เห็นควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติโดยใหมี

ผูรับรองอยางนอยสองคน 

 
เสนอนายกฤติโชค  ขาวเหลือง  ผูรับรอง  1. นายสมบัติ  เหลาเส็น  2. นายนายวินัส  ชุมบุตร  

3. นายสาคร  เจริญพร 
 



นายกฤติโชค ขาวเหลือง 

 

นางสาวอัจฉรา  เกกินะ   

 
ประธานสภาฯ 

 
ที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม 

 

: 

 
: 
 
: 

 
: 

 
: 

เสนอ นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน  ผูรับรอง  1.สุพจน  กระบี่นอย   2.นางสาวกันยารัตน นะบตุร 

 

เสนอ นางสาวกันยารัตน นะบตุร ผูรบัรอง  1.นายสมบัติ  เหลาเส็น  2.นายวสิิทธ์ิ  หริัญ 

 

สมาชิกสภาฯทานใด  ตองการเสนอชื่อ ผูใดอีกบางหรือไม 

 

ไมมีการเสนอชื่อเพิ่มอีก 

 

มีมติเปนเอกฉันท  แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติประกอบดวย 

1. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 

2. นายเจริญศักดิ์  เองฉวน   

3. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  
 และไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว 2 วัน คือ วันที่ 18-19 สิงหาคม  2557   

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

ขอฝากเรื่องการขอมิเตอรของเมรุเผาศพวัดโพธิ์เรียง ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ 
ไดถอดมิเตอรไปตั้งนานแลว เนื่องจากการไฟฟานําใบเรียกเก็บคาไฟฟามาติดไวขางเสาไฟฟา 
ทางเทศบาลจึงไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน และเทศบาลก็ไดทําหนังสือชี้แจงไปยังการไฟฟาแลว 
แตการไฟฟาก็ยังไมไดนํามิเตอรมาติดตั้งใหใหม ตอนนี้ทางวัดไดขอมาวาใหทางเทศบาลชวย
ประสานในการขอตั้งมิเตอรใหม เพราะมีความจําเปนมาก งานศพก็มีบอย เมรุเผาศพกับวัดอยู
ไกลกันมาก  มิเตอรดังกลาวก็เปนช่ือของเทศบาลอยู ขอฝากฝายบริหารดวย 
 
ขอพูดเรื่องเกาๆที่เคยเสนอ คือเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของน้ําประปา หมูที่ 5 เปนเรื่องที่
สําคัญมากสําหรับประชาชนที่ใชนํ้าอุปโภค บริโภค เทศบาลควรรีบดําเนินการเรื่องนี้ดวย อีก
เรื่องคือเรื่องรถขยะที่เสียพรอมกันทั้งสองคัน อยากใหกองชางชี้แจงดวย เพราะเปนรถของ
เทศบาลทําไมไมตรวจสอบ ดูแลใหดี ควรมีการซอมบํารุงอยูเสมอ ทําไมจึงปลอยใหชํารุดเยอะ
ขนาดนี้ เรื่องนี้มีผลถึงสุขภาพจิตของชาวบานเปนอยางมาก ตอนนี้ขยะตกคางเยอะมาก ทั้ง
ตําบล กระผมจะไมระบุวาบริเวณใดบาง เมื่อรถเสียเทศบาลควรหารถอื่นมาสํารอง เรื่องนี้
ชาวบานก็ฝากกระผมมา ยังกองชางและฝายบริหาร และประธานสภาฯ เองก็ควรชวยการ
ทํางานในภารกิจตางๆของเทศบาลดวย อยากใหสวนราชการทุกสวนของเทศบาลมีความ
รวมมือ รวมใจ ชวยแกไขปญหา ตั้งใจในการที่จะพัฒนาใหตําบลของเราเจริญกาวหนา 
คาตอบแทนทุกบาทก็เปนภาษีของราษฎรอยากใหทํางานอยางคุมคา สมาชิกสภาฯ ก็เชนกัน 
สุดทายก็ขอใหกองชางชวยช้ีแจงเรื่องรถขยะดวยครับ 
 
เรื่องรถขยะตอนนี้ก็ไดสั่งการใหกองชาง ใหรถขยะที่เหลือที่ยังใชการได ตองใชงานไปกอน 
ระหวางรถคันที่เสียจะซอมเสร็จ และก็ไดปรึกษาทานปลัดวาจะหารถเพื่อมาทดแทน เรื่องขยะ
เปนเรื่องที่จําเปนอยางมาก ยังไงเราก็ตองหาทางแกปญหา กระผมเองก็ไดรับแจงจากชาวบาน
วาไดรับความเดือดรอน  ตอนนี้รถขยะที่เหลือก็ทํางานอยูเต็มที่วันละหลายชั่วโมง เรื่องรถที่
เสียนั้นรายละเอียดจะใหกองชางชี้แจงอีกที เรื่องน้ําประปาหมูที่ 5 กระผมไดลงไปดูกับ ผอ.
กองชาง วาจะดําเนินการอยางไรจะไดไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดานนี้จากการประปาสวน
ภูมิภาค ถาทําไปแลวก็ตองไดประโยชนเต็มที่ ในเรื่องตางๆ ถามีปญหาก็ใหโทรมาสอบถาม



 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกันยารัตน นะบุตร 
 
 
 

 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

กระผมไดเลย 
 
จากที่ทานรองนายกไดพูดไป กระผมอยากใหเทศบาลแกปญหาเลย ไมตองรอใหตัดสินใจไป
เลย เพราะปญหาที่เกิดนั้นจะสงผลเสียตอองคกร และสมาชิกสภาฯ ในฐานะนักการเมือง
ทองถิ่น วาไมสามารถเขามาแกปญหาใหกับชาวบานได กระผมเองก็มีความตั้งใจเมื่อเขามาทํา
หนาที่แลวก็จะทําอยางเต็มที่ เพื่อชาวบาน อีกเรื่องคือจากที่เกิดน้ําทวมหมู 11 อยากให
เทศบาลทําหนังสือไปยังทางหลวงชนบท ตรงนั้นคูน้ําแคบมากอยากใหแกไข ปญหาน้ําทวมทั้ง
ตําบล และอยากฝากใหเทศบาลชวยตรวจสอบการรุกล้ําทางไหลของน้ําสาธารณะ ในการถมที่
แตละครั้งไมทราบวามีการขออนุญาตบางหรือไม อยากใหตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย 
ไมตองเกรงใจใครทั้งสิ้น เปนเรื่องที่สําคัญมากขอฝากผูบริหารและกองชางไวดวย  เรื่อง
กิจกรรมวันแมแหงชาติอยากใหเทศบาลมีการจัดกิจกรรม การทําบุญตักบาตร เพื่อเปน
เอกลักษณของเทศบาลในการจัดกิจกรรมที่สําคัญ และการประดับธงตามถนนสายหลักเพื่อ
เปนสัญลักษณใหผูที่สัญจรผานไปมาไดเห็น สุดทายก็ขอชื่นชมทานนายกฯที่ไดทํางานอยาง
ทุมเทมาตลอด แตถาทานทํางานเพียงคนเดียวคงจะไมสําเร็จ พวกเราก็ตองชวยกันเพื่อใหงาน
ทุกอยางสําเร็จได  
 
ที่ทานสมาชิกไดบอกวาทํางานลาชา ทุกทานตองเขาใจในระบบของราชการ ตองทําตาม
ระเบียบ ตองทําตามเอกสาร  ตองดูดวยวาเรงดวนหรือไม เชนเรื่องถนนขาดก็จําเปนตองทํา
เลยเพราะเปนเรื่องเรงดวนหรือฉุกเฉิน รอไมได เรื่องการขุดลอกคูคลองที่หมูบานทิวเขาก็ได
ดําเนินการไปแลว  ถนนสายวัดกระบี่นอย ถนนหมู 4 หมู 10 และหมู 13 และหลายๆ
โครงการก็ไดดําเนินการไปแลว ทานสมาชิกคงไมทราบ ในสวนของถนนในโรงเรียนวัดโพธิ์
เรียงเราเองก็ไมสามารถอุดหนุนใหได ก็ตองแกไขปญหาไปกอน ในชวงการจัดงานเกษตร
เคลื่อนที่ ในวันที่ 7 ที่ผานมา  ในเรื่องไฟฟาสาธารณะก็ยังขาดอุปกรณแตก็ไดพูดคุยกระผมก็
ไดคุยกับทาง อบต.ไสไทย ในการขอความชวยเหลือ ตองขอขอบคุณทุกทานที่แสดงความเปน
หวงแตก็ขอบอกวางานทุกอยางก็ตองทําตามระบบงานราชการ ขอทําความเขาใจกับทุกทาน 
สวนในเรื่องกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนงานศพ งานบุญตางๆ กิจกรรมของทางอําเภอ หรือ
จังหวัดอยากใหทานประธานสภาฯแจงใหกับสมาชิกเปนหนังสือเชิญใหกับสมาชิกสภาฯ
รับทราบ ขอบคุณครับ 
 
ตองขอบคุณ ทานรองนพดล หวังกอ สําหรับโครงการตางๆที่ทานไดชวยแกปญหาใหกับพี่นอง
ไปบางแลว อีกเรื่องคือจากที่กระผมเคยพูดในที่ประชุมไปในเรื่องการใหบริการของรถพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่แลว หลังจากนั้นก็ไดมีพนักงานไดมาตอวากระผม ทานประธานสภาฯ และ
ทานรองนายกฯก็อยูดวย แตไมมีใครทําอะไรเลย กระผมเองพูดในสภาฯนั้นทําเพื่อชาวบาน 
อยากใหการปฏิบัติงานของเทศบาลดูดี เปนระบบขึ้น ถากระผมจะอภิปรายอะไรในสภาฯ ก็
ตองไปสอบถามพนักงาน เจาหนาที่ของเทศบาลทุกคนกอนหรืออยางไร ตองใหเกียรติกับ
สมาชิกสภาฯดวยในการทําหนาที่ ถาเรื่องตางๆตองใหไปพูดนอกหองประชุมสภาฯ พูดกับเจา
ตัว กระผมคิดวาแลวจะมีการประชุมสภาฯไปทําไม ตองขอฝากทานประธานสภาฯและ
ผูบริหาร ใหชวยจัดการเรื่องนี้ดวย  
 
อยากฝากเรื่องกิจกรรมตางๆตามที่ทานเจริญศักดิ์ เองฉวน ไดกลาวไว แตถาหากทานประธาน
ไมสะดวก ก็มอบหมายใหดิฉันก็ได ในเรื่องกิจกรรมวันแมก็ผานไปแลว ในคราวตอไปก็จะเปน
วันที่ 5 ธันวาคม ก็อยากใหทุกคนมีสวนรวม ไมวาจะกิจกรรมที่ หมู10 หมู 13 หรือ หมู 1  
อีกเรื่องคืออยากฝากเรื่องเสื้อที่เราไดตกลงกันเมื่อคราวกอนวาจะตัดเสื้อใหเปนเอกลักษณของ
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เทศบาลตําบลกระบี่นอย เพื่อใชใสไปรวมกิจกรรมตางๆของทางอําเภอและจังหวัด จะทําใหดูดี
เปนระเบียบขึ้น จึงอยากสอบถามทานสมาชิกสภาฯทุกทานวาในวันที่ 22 นี้ ทุกทานสะดวก
หรือไม จะใหชางมาวัดตัวเพื่อตัดเสื้อ อีกเรื่องขอฝากถึงผูบริหาร ขอฝากเรื่องถนนของหมู 7 
กําลังจะดําเนินการสิ้นเดือนนี้ ชวงนี้จึงอยากใหเทศบาลเขาไปรดน้ําบริเวณน้ันไปกอน วันละ 2 
รอบ เพราะตอนนี้ฝุนเยอะมากเห็นใจผูปวยซึ่งมีหลายคน สุดทายเรื่องน้ําขังที่หมูบานสราญ
รมย จากที่เคยไดพูดคุยกับทานรองนายกไปแลว ไมทราบทานไดแจงกับกองชางใหเขาไป
ตรวจสอบแลวหรือยัง ในเรื่องตางๆก็ขอฝากทานสมาชิกสภาฯทุกทานไมวาจะเขตไหน ก็ขอให
ชวยกันสอดสองดูแลพี่นองประชาชน เมื่อพบเจอปญหาก็แจงใหกับเทศบาลหรือผูบริหารเพื่อ
แกไขปญหาตอไป ขอฝากไวดวย 
 
สอบถาม เรื่องถนนขาด หมู 9 ไมทราบวาไดเขาไปดู และแกปญหาแลวหรือยัง แตก็ผานมา
หลายวันแลว บริเวณน้ันเมื่อฝนตกหนักน้ําจะทวมเปนประจํา น้ําจะไหลแรงมาก ทอระบายน้ํา
ก็เอาไมอยู ทําใหถนนขาด และอีกจุดหนึ่งบริเวณน้ันก็เกิดถนนยุบแตก็ยังใชงานไดอยู แตจุดที่
ถนนขาดควรจะดําเนินการกอน หากมีการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมนาจะทําจุดนี้ดวย 
แตถาไดดําเนินการแลวก็ตองขออภัยดวย ก็ขอฝากดวยครับ 
 
ขอความอนุเคราะห ในเรื่องของการเกิดแกเจ็บตายของคนในตําบลไมวาจะศาสนาใด อยากให
เทศบาลชวยเหลือพัฒนาและปรับปรุงในสวนของสุสาน กุโบร ทั้งสองเขต ไมวาจะที่ไหนใน
ตําบล  อีกเรื่องคือไฟฟาสาธารณะตามที่ทานรองนายกไดพูดมาตลอด กระผมจะคอยดูผลงาน
วาจะเปนอยางไร อยากใหตําบลของเราพัฒนายิ่งขึ้นไป ขอบคุณครับ 
 
หางเทสโกโลตัส ฝากบอกมาวาการเก็บขยะของพนักงานลาชา ขอใหเขาเก็บกอน 08.00 น 
และใหเก็บขยะใหหมด ไมวาจะเปน ฟวเจอรบอรด เศษไม เศษหลอดไฟ  กระเบื้อง เศษปูน 
พนักงานไมเก็บใหเลย เก็บเฉพาะขยะที่อยูในถุงเทานั้น ของบางอยางก็ใสถุงไมได ขอฝากให
ชวยกําชับพนักงานใหดวย 
 
เรื่องของถนนหมู 9 กระผมเองก็ไดสั่งใหชางลงไปตรวจสอบแลวคิดวาไมกี่วันก็จะไดทํา แตการ
ดําเนินการนั้นคอนขางลําบาก งานนิดเดียว แตเราตองใชรถแม็คโคร และใชหินลูกรังแค
ประมาณ 3 รถบรรทุก มีปญหาที่ผูรับเหมาในเรื่องคาจาง กระผมจะไปคุยกับผูรับเหมาที่มีรถ
แม็คโครตัวเล็กจะดีกวา การทํางานมันไมงายอยางเชน แกไขถนนหมูที่ 5 ใชดินลูกรังแค 1 คัน 
รถหกลอ เทศบาลก็ไมรูจะดําเนินการอยางไร ก็ตองรวมโครงการตางๆเขาดวยกันถึงจะ
ดําเนินการได อยากทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯ การทํางานตองเปนขั้นตอน จะใหทํา
เลยภายในวันสองวัน มันคงลําบาก เรื่องการพัฒนาสุสาน กุโบร เทศบาลเองก็ตองดูระเบียบ 
วามีอํานาจ สามารถเขาไปจัดการไดหรือไม ขอฝายทานสมาชิกสภาฯอยาเพิ่งไปรับปากกับพี่
นอง อยางเชนโรงเรียนบานหวางคลองของบประมาณเพื่อทําถนนคอนกรีต รอบโรงเรียน 
กระผมเองก็ไดปรึกษากับผูบริหารก็ขอบอกเลยวาไมสามารถอุดหนุนใหได เนื่องจากโรงเรียน
เปนนิติบุคคล ผิดระเบียบ เรื่องของขยะหางเทสโกโลตัส  กระผมก็ไดคุยกับกองชางและกระผม
ก็ไดลงไปดูดวยตัวเอง ขยะของหางวางเพนพานมาก ก็อยากฝากบอกใหทางหางใสถุงไว ถาจะ
ใหพนักงานไปเก็บเศษกระเบื้อง เศษไม น้ํามันที่กองเอาไว พนักงานก็เก็บลําบากมาก ก็ขอ
ความเห็นใจไปยังผูจัดการหางดวยถาอยางไรก็ขอใหจัดขยะใสถุงไว หรือจัดใสกลองเปนสัดสวน
ทางเทศบาลจะเก็บใหครับ 
 
ฝากกองชาง ในการสงงานหรือการตรวจงานตางๆ หรือการขอรับเงินประกันสัญญาที่ลาชา
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มาก แตก็ไมรูวาชาในสวนใดหรืออาจเปนกองคลัง แตสงผลเสียมาถึงผูบริหาร โดยเฉพาะทาน
รองนพดล  หวังกอ และสงผลเสียถึงองคกร  ขอใหสวนที่เกี่ยวของชวยจัดการดวย ไมวาจะ
เปนงานในสวนใด ของฝาก ผอ.กองทุกกองใหชวยกําชับพนักงานดวย 
 
ขอช้ีแจงเรื่องการจายเงินประกันสัญญาลาชาในสวนของกองคลัง ในโครงการที่ผานมาเมื่อเรา
รับแจงการขอรับเงินประกันแลว ก็ทําการตรวจสอบวาครบวันที่ตองคืนเงินแลวหรือยัง และ
แจงใหกองชางตรวจสอบวาโครงการยังอยูในสภาพเรียบรอยดี หรือตองปรับปรุงซอมแซมอะไร
อีกหรือไม และถาคณะกรรมการตรวจงานจางแจงกลับมาวาเรียบรอยสามารถคืนเงินได กอง
คลังก็จะดําเนินการคืนเงิน แตที่ยังไมคืนก็เพราะงานยังไมครบสมบูรณทางกองคลังจึงยังไมคืน
เงิน ขอทําความเขาใจใหกับทานสมาชิกสภาฯใหรับทราบ 
 
เรื่องของมิเตอรของเมรุวัดโพธิ์เรียง ไดติดตามใหแลวคาดวาภายในสมัยประชุมนี้นาจะ
เรียบรอย เรื่องรถขยะที่เสียอยูก็ยังใชงานไดแตถานํามาใชอาจจะทําใหเกิดการเสียนายเพิ่มเติม
ไปอีก สวนรถขยะคันใหมนั้นที่จอดไวก็เพราะน้ํามันเกียรรั่ว กลัววาถาใชตอไปรถจะเสีย
เพิ่มเติมอีกเชนกัน รอซอมเพราะรถยังอยูในชวงประกัน บริษัทอิซูซุกระบี่ไมสามารถซอมได
เพราะรถมีการตอเติม ปรับแตง มาจากบริษัทที่เปนผูขาย จึงไดแจงไปยังบริษัทผูขายใหเขามา
ดู ภายในระยะเวลา 15 วันตามขอตกลง ถาเขาไมมาดูแลทางเทศบาลก็จะซอมเองและคิด
คาใชจายจากทางบริษัท ทางเทศบาลไมไดนิ่งนอนใจ พนักงานเองที่มีอยู 3 ชุด ก็ไมไดวางเลย
ตองมาผลัดเปลี่ยนกันในการจัดเก็บขยะในแตละวัน รถขยะที่เหลืออยูก็ไมไดหยุดเลย เก็บอยู
ตลอด แตการเก็บก็อาจจะลาชาบางก็ตองแกไขกันตอไป สวนเรื่องของหางโลตัสกระผมจะเขา
ไปประสานกับผูจัดการ ใหทางหางจัดเศษขยะบางอยางวางไวใหเรียบรอย เพราะอุปกรณหรือ
เศษวัสดุบางอยางอันตราย แลวทางเทศบาลจะไปเก็บใหอีกที เรื่องของถนนในปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ยังคางอยู 2 สายที่ยังไมไดดําเนินการ คือสายโคกแตว กับสายซอยประชาอุทิศ 
ตอนนี้สํานักงานตรวจเงินแผนดินก็ไดเขามาตรวจสอบ และไดแจงใหกับผูรับจางเขามา
ดําเนินการแลว ถนนสายซอยพุทธรรมที่มีปญหาในเรื่องดินก็ไดแจงผูรับจางใหเปลี่ยนแลว ใน
สวนของลาดยางสายโพธิ์เรียง-บานเขาตั้ง เมื่อวานเจาหนาที่ของ อบจ.กระบี่ก็ไดเขามาดู
เสนทางแลว ภายในสัปดาหหนา นาจะดําเนินการ สําหรับเรื่องการตรวจงานที่ทานสมาชิกบอก
วาลาชาก็เปนเรื่องของเทศบาลกับผูรับจาง ไมไดมีผลกับประชาชนมากนัก ในการตรวจงาน
ของคณะกรรมการนั้นจะใหผานหรือไมนั้นก็อยูในดุลพินิจของกรรมการ ก็มีระยะเวลากําหนัด
ไวชัดเจน มีระเบียบขอบังคับ ทางเทศบาลก็ไดทําไปตามระเบียบ การคืนเงินก็เปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับเชนกัน ตามที่คุณศรีสุวรรณไดชี้แจงไปแลว งานทุกอยางมีระยะเวลากําหนด 
ขอทําความเขาใจวาไมไดลาชา 
 
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน จากเรื่องทุกเรื่องที่ทางสมาชิกสภาไดเสนอไปและก็ไดแกไขไป
แลว ก็ตองขอบคุณไวดวย ฝายสภาฯก็ตองทํางานตามหนาที่ตองชวยเหลือพี่นองประชาชน 
เรื่องบางเรื่องที่ไดเสนอไปถึงแมจะเปนความตองการของพี่นองแตก็ตองอยูในดุลยพินิจของ
ผูบริหาร ตองทําตามกฎหมาย และระเบียบที่รองรับ แตเราตองชี้แจง พูดคุย ทําความเขาใจ
กับสภาฯและพี่นองประชาชนใหไดจึงจะไมมีปญหา ทุกอยางก็อยูที่การพูดคุยในสภาฯแหงนี้ 
สมาชิกเองเมื่อเสนออะไรไปแลวก็จําเปนตองติดตามวาไดหรือไม เพื่อจะไดนําขอมูลไปตอบ
คําถามกับพี่นองประชาชนได ก็ขอฝากทุกฝายวาการทํางานในการประชุมทุกครั้งก็ตองมีเรื่อง 
มีปญหา ใหเราคิดแตในสิ่งที่ดี การทํางานรวมกันมีอะไรก็ปรึกษากันงานทุกอยางก็จะไปไดดี 
ตามกฎระเบียบ เรื่องทุกอยางที่ไดเสนอไปก็ขอใหบันทึกไว สวนจะทําไดหรือไมนั้นก็มาชี้แจง
เปนครั้งๆไป จะเปนเรื่องที่ดี 



 
นายวาสนา  นะบุตร 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

 
ขอฝากเรื่องรถวา เมื่อรถเสียก็อยากใหผูที่มีหนาที่ดูแลรถโดยตรงนํารถไปซอม จะไดซอมถูกจุด
วาอะไรเสียอยางไร ไมควรใหผูอื่นไปซอมแทนเพราะมันจะเกิดปญหาได ขอฝากถึงพนักงาน
ดวย 
 
จากที่ผมไดรับฟงการประชุมวันนี้ รายละเอียดทั้งหมดตามที่ไดรับฟงตั้งแตตน สวนที่สําคัญใน
วาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  เราก็รับหลักการดวยมติเปนเอกฉันท อีกไมนานก็จะครบวาระการดํารงตําแหนงของ
สภาฯนิติบัญญัติ และผูบริหาร  พวกเราสมาชิกทั้งหมดและการเลือกประธานสภาฯ ครั้งนี้ก็
เปนการประชุมเปนสมัยแรก สมัยสามัญ เราตองยอมรับในการทําหนาที่ของประธานสภาฯ 
การอภิปรายของสมาชิกสภาฯเราเองตองยอมรับวาจะทําเปนเลนไมได ผิดจรรยาบรรณของ
สมาชิกสภาฯ ใหทานไปดูในระเบียบขอบังคับ วาการอภิปรายในแตละเรื่องนั้นจะตองจบลง
อยางไร การอภิปรายของทานสมาชิกสภาฯ เราก็ตองยอมรับเพราะสมาชิกทุกทานก็ไดรับ
ขอมูลมาจากชาวบาน ตามความเปนจริง กระผมไมขอปกปองการทําหนาที่ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ เหตุการณตางๆที่ เกิดเราก็ตองยอมรับในความเปนจริง  ในเรื่องที่ทาน        
เจริญศักดิ์  เองฉวน  ไดอภิปรายเหตุการณของรถพยาบาลที่ไปรับผูบาดเจ็บนั้น กระผมเองก็
ไมไดอยูในเหตุการณ แตเมื่อไดรับแจงมา ก็ไดสอบถามกับผูที่อยูในเหตุการณ หาจุดเชื่อมโยง 
และแกไขปญหาไมใหบานปลาย เรื่องที่เกิดข้ึนเปนเรื่องที่ละเอียดออน กระผมจะตองไปพูดคุย
กันภายในกับพนักงานอีกครั้ง  สวนในเรื่องการประชุมในวันนี้ก็ไดมีเลขาสภาฯคนใหมแลวมี
อะไรก็ใหปรึกษา การประชุมจะไดถูกตองตามระเบียบวาระ การอภิปรายก็อยากจะใหถูกตอง 
ใหเปนสภาฯที่ทรงเกียรติ ประเด็นตอมาในเรื่องของรางเทศบัญญัติ ในรายละเอียดอยางที่ทุก
ทานทราบวา งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนานั้นประมาณ 15 ลานกวา แตในเทศบัญญัตินั้น
แคประมาณ 13 ลานกวาบาท กระผมขอบอกในที่ประชุมวาอยากจะทําใหเทศบาลของเราให
กาวไกล เราก็มีวิสัยทัศนวาจะจัดตั้งสํานักงานทะเบียน จะตั้งที่หางบิ๊กซี เราจึงจําเปนตองนํา
งบประมาณไปใชประมาณ 2 ลานกวาบาท กระผมจึงขอทําความเขาใจในที่ประชุม ในสวน
ของการบริหารกระผมเองก็ไดประเมินตนเองและคณะผูบริหาร สิ้นเดือนตุลาคม ถาหากไม
สามารถแกปญหาหรือทํางานตอบสนองใหกับพี่นองเราก็จําเปนตองปรับเปลี่ยนคณะผูบริหาร 
กระผมขอสัญญาตอสภาฯ ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เราจะไดรับงบประมาณเกือบ 16 ลาน จาก
การยกฐานะเปนเทศบาล เปนงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็จะเขามา ในการดําเนินการ
กิจกรรมตางๆโครงการอีกหลายๆอยาง เราจะนําเขาที่ประชุมอีกครั้งหลังจากเดือน กันยายน 
ยังไงแลวก็ขอใหเรามาพูดคุยกัน บางหมูบานก็ไมมีสมาชิกสภาฯกระผมเองก็จะตองชวยเหลือ
ดําเนินการ ดังนั้นสมาชิกสภาฯในแตละเขตมีปญหาอะไรก็ใหพูดคุยกันเปนเหมือนพี่นอง มี
รายละเอียดหรือขอมูลตางๆ ก็ใหเสนอมา ตามที่ทานสมาชิกไดสอบถามเรื่องของงานลาชา 
เทศบาลก็ตองทําตามระเบียบกฎหมาย เคยมีเหตุการณที่ผูรับเหมาฟองรององคกรปกครอง
ทองถิ่น แตเมื่อมาดูในเนื้องานทั้งหมด ถึงแมวาผูรับเหมาจะอางถึงอุปสรรคปญหาตางๆ
มากมาย แตสุดทายศาลปกครองสูงสุดก็ไดตัดสินใหผูรับเหมาตองชดใชคาเสียหายใหกับองคกร
ปกครองทองถิ่น หมายความวาผูรับเหมาไมไดทําตามระเบียบ กฎหมาย พวกเราเองก็ควรเอา
ขอมูลมารวมกันคิดเพื่อพี่นองประชาชน ในวันนี้กระผมก็ตองขอขอบคุณทุกทานที่ใหความ
หวงใยตอพี่นองประชาชนเสมอ 
 
กลาวปดการประชุม 
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         (นายวินัส  ชุมบุตร) 
 

ลงชื่อ    อัจฉรา    เกกินะ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 
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